



THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trong điều kiện khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và biến đổi khí hậu, Tỉnh đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ Chính phủ giao và có những giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, công tác chống hạn và chăm lo hỗ trợ cho dân được kịp thời. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ngày càng ổn định. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng các cấp, hệ thống chính trị hoạt động tốt, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, được nhân dân tin tưởng.

Qua hơn 6 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị, thành phố Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và có bước phát triển theo hướng trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn kém phát triển; kinh tế phát triển chưa vững

chắc và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh còn thấp; thu hút đầu tư còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số việc:

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; phát huy các thành tựu, kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên; cần xây dựng kế hoạch tổng thể đi đôi với các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trên địa bàn Tỉnh và góp phần vào kết quả chung cả Vùng.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị bàn về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng là một nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; lấy hệ thống chính trị làm nòng cốt, huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi nguồn lực xã hội tham gia vào nhiệm vụ này.

Quan tâm chăm lo đời sống của dân, cả đồng bào dân tộc Tây Nguyên và từ các địa phương khác di cư đến. Chúng ta không khuyến khích di cư tự do, nhưng khi đồng bào đã tới ở phải quan tâm chăm lo về y tế, giáo dục và sinh kế, không để xảy ra tình trạng phá rừng.

Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đi đôi với đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo cho các địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, để nhân dân yên tâm, ổn định cuộc sống; góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới và bảo vệ rừng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội, các



doanh nghiệp, các dự án đầu tư lớn với các hình thức đầu tư (BT, PPP,...) vào các lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ. Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, khuyến khích các dự án đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hình thành các chuỗi giá trị.

5. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 60-KL/TW ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị để đề xuất với Trung ương, Chính phủ tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên với đầy đủ các chức năng (đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí, trung tâm giáo dục, đào tạo, trung tâm y tế), các đặc tính ưu việt (môi trường đầu tư hấp dẫn, xã hội bình yên, con người thân thiện).

Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; qua đó xây dựng thương hiệu văn hóa cho thành phố Buôn Ma Thuột, thương hiệu cho các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk.

6. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, vận động nhân dân; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn và phương pháp làm việc tốt.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề nghị đầu tư xây dựng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đưa thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên: Tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Kết luận số 60-KL/TW ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị và có đề xuất, kiến nghị tổng thể.

2. Đồng ý chủ trương xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng Tây Nguyên, để Đắk Lắk và cả vùng Tây Nguyên cơ bản khắc phục những điểm yếu, bắt kịp trình độ phát triển của cả nước. Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương vùng Tây Nguyên thực hiện chủ trương này.

3. Về đề nghị đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Yok Đôn: Đồng ý về nguyên tắc. Tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất việc bàn giao Vườn quốc gia Yok Đôn cho Tỉnh quản lý và kết hợp khai thác du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy hoạch ngành, lập dự án xây dựng Khu du lịch quốc gia Yok Đôn; tính toán quy mô dự án, phân kỳ đầu tư; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để cân đối vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Tỉnh về ban hành chính sách điều hòa dân cư trong phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đề nghị bổ sung số vốn 179,3 tỷ đồng trong năm 2016 để Tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành 17 dự án ổn định dân di cư tự do cấp bách: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp không còn rừng: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị bàn về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức rà soát toàn bộ đất lâm nghiệp không còn rừng, đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đề nghị hỗ trợ vốn để hoàn thành dự án đường Đông - Tây, thành phố Buôn Ma Thuột: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk rà soát quy mô, phân kỳ đầu tư hợp lý, đề xuất việc hỗ trợ vốn thực hiện Dự án, bảo đảm khả thi và hiệu quả.

8. Về đề nghị đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020: Bộ Giao thông vận tải tổng hợp Dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 hoặc Danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

9. Về đề nghị đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả vận động vốn ODA cho Dự án. Trường hợp vận động ODA không khả thi, Bộ đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về đề nghị đầu tư xây dựng hồ Ea Kao: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh lập dự án đầu tư xây dựng hồ kết hợp hệ thống kênh mương, bảo đảm phát huy hiệu quả cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt.

11. Về đề nghị đầu tư xây dựng hồ Ea Tam - thành phố Buôn Ma Thuột : Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk rà soát, tính toán quy mô, phân kỳ đầu tư và đưa Dự án vào Danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Về đề nghị cải tạo, nâng cấp các Quốc lộ (Quốc lộ 14C, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, Quốc lộ 29) đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26; tổng hợp Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14C, Quốc lộ 27 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; lập dự án và tìm nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 29, trước mắt tiến hành duy tu, sửa chữa nhằm bảo đảm giao thông.

13. Về đề nghị đầu tư xây dựng Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - Ea Súp (điểm đầu: xã Quang Hiệp, huyện Cư M'gar, điểm cuối: thị trấn huyện Ea Súp): Tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án theo quy định, xác định mức độ ưu tiên, tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b) Ch. 44

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Tiến Dũng